

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2022

V/v Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Bình Định vào Lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, Bình Định là một địa bàn trọng điểm ác liệt của Khu V, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân tỉnh Bình Định đã vượt qua vô vàn hi sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, bám đất, bám dân, góp phần cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và đến nay có nhiều đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Để có những thành tích vĩ đại ấy, hàng triệu đồng bào, đồng chí, trong đó có bao người con ưu tú của quê hương Bình Định đã ngã xuống, anh dũng hy sinh tuổi thanh xuân hay một phần thân thể của mình quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Hiện nay tỉnh Bình Định có trên 180.000 đối tượng chính sách, trong đó có trên 32.000 liệt sỹ, hơn 26.000 thương binh, gần 2.000 bệnh binh, khoảng 3.500 cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.... Đặc biệt, cả tỉnh có 5.366 Bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh kết hợp với tổ chức một số sự kiện kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh (gồm 75 người, trong đó có: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thương binh, Bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ) ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác. Qua đó, vừa thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, vừa là dịp để “báo công” với Bác và những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tiếp tục củng cố, bồi đắp niềm tin, sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trân trọng báo cáo và kính mong Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh vào Lăng viếng Bác.

- Thời gian Dự kiến: Từ ngày 23/7/2022 - 25/7/2022.

- Địa điểm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định trân trọng cảm ơn !

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phi Long**